



สรุปแนวโน้มธุรกิจ

“โครงการแลกเปลี่ยนข้อมูลเศรษฐกิจ/ธุรกิจ

ระหว่างธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้ และนักธุรกิจในภาคใต้”

ไตรมาส 4 ปี 2552

การสำรวจข้อมูลจากผู้ประกอบการในภาคใต้ ประจำปีไตรมาสที่ 4 ปี 2552 จำนวน 7 ราย¹ ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต และสงขลา ประกอบด้วยผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 3 ราย การค้า 2 ราย อสังหาริมทรัพย์ 2 ราย และจัดประเมินภาวะเศรษฐกิจและจัดเสวนา จำนวน 2 ครั้ง² ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี และสงขลา สรุปประเด็นสำคัญได้ ดังนี้

ภาพรวม

เศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต สงขลา และสุราษฎร์ธานี โดยรวมปรับตัวดีขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้า เนื่องจากภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจและการเงินของโลกเริ่มคลี่คลายจากการกระตุ้นเศรษฐกิจและ

¹ เดือนตุลาคม 3 ราย และเดือนพฤศจิกายน 4 ราย

² จัดประเมินภาวะเศรษฐกิจและจัดเสวนา รวม 2 ครั้ง

ครั้งแรกที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดประเมินภาวะเศรษฐกิจเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2552 โดยเชิญผู้ประกอบการในภาคธุรกิจต่าง ๆ ประกอบด้วย ผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมยางพารา 3 ราย อุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน 2 ราย อุตสาหกรรมประมง 1 ราย ภาคการท่องเที่ยว 2 ราย ภาคการค้า 1 ราย ภาคการลงทุน 1 ราย และภาคการเงิน 2 ราย

ครั้งที่สองที่จังหวัดสงขลา จัดเสวนา เรื่อง อนาคตเกษตรและอุตสาหกรรมต่อเนื่องภาคใต้ เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2552 โดยเน้นผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมต่อเนื่องของสินค้าเกษตร ประกอบด้วย ผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมยางพารา 4 ราย อุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน 1 ราย และอุตสาหกรรมประมง 4 ราย

การช่วยเหลือของภาครัฐ ส่งผลให้ปริมาณการส่งออกยางพาราแปรรูป ไม้ยางพารา และถุงมือยาง ซึ่งเป็นสินค้าส่งออกหลักของภาคได้เพิ่มขึ้น และมีคำสั่งซื้อต่อเนื่อง โดยเฉพาะจากประเทศจีน ส่วนสินค้าประเภท สัตว์น้ำแช่แข็งก็มีทิศทางการส่งออกที่ดี ภาคการค้าและการลงทุน การฟื้นตัวยังไม่ชัดเจน แต่จากทิศทางราคาของสินค้าเกษตรที่ได้ปรับตัวดีขึ้น จากไตรมาสก่อน อัตราดอกเบี้ยและระดับราคาสินค้าที่อยู่ในระดับต่ำ รวมทั้งมาตรการต่าง ๆ ของภาครัฐที่ออกมาเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง เช่น นโยบายช่วยเหลือชาติ นโยบายเรียนฟรี และนโยบายไม่เก็บค่าน้ำประปาและค่าไฟฟ้ากรณีที่อยู่ในเงื่อนไขที่กำหนด สามารถช่วยกระตุ้นการอุปโภคบริโภคของประชาชนได้ระดับหนึ่ง

สำหรับแนวโน้มในไตรมาส 1 ปี 2553 ภาวะเศรษฐกิจของภาคได้ยังคงมีแนวโน้มที่ดี เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่เริ่มคลี่คลายและเศรษฐกิจของประเทศจีนที่ขยายตัวดี ซึ่งจะส่งผลทำให้การส่งออกยางพาราขยายตัวต่อเนื่อง และจากการที่ราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้น เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ยางพาราและปาล์มน้ำมันซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของภาคได้มีราคาเพิ่มขึ้น รวมทั้งสินค้าประเภทอาหารแช่แข็งที่ยังคงมีความต้องการจากตลาดต่างประเทศ ในขณะที่ภาวะการท่องเที่ยวเริ่มฟื้นตัวและมีทิศทางที่ดี

การบริโภค

การบริโภคของภาคได้ ยอดการจำหน่ายรถยนต์ รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล และรถจักรยานยนต์ ลดลง แต่เริ่มดีขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้า เป็นผลจากราคาพืชผลทางการเกษตรที่มีราคาสูงขึ้น ทำให้เกษตรกรมี

รายได้เพิ่มขึ้น ยอดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน ดีขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อน และไตรมาสก่อนหน้าแต่หากเทียบกับปีก่อนที่ผ่านมา ในปีนี้มียอดจำหน่ายลดลง ทำให้บางกิจการต้องลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานด้วยการลดการส่งเสริมการขายและเน้นการรักษาฐานลูกค้าเดิมเลือกจำหน่ายสินค้าที่จำเป็น สร้างความสะดวกในการซื้อสินค้าเพิ่มขึ้น ส่วนสินค้าประเภทอุปกรณ์สื่อสารยอดจำหน่ายในไตรมาสที่ 4 ปี 2552 อยู่ในระดับทรงตัว เนื่องจากการขยายสาขาเพิ่มและเปลี่ยนเป็นการขายส่งมากขึ้น แต่ทั้งปีลดลงจากปีก่อน

แนวโน้มปี 2553 คาดว่ายอดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคจะเพิ่มขึ้นไม่มากนัก เนื่องจาก ภาวะเศรษฐกิจยังฟื้นตัวไม่ชัดเจน และสถานการณ์การเมืองยังคงไม่แน่นอน และต้องไม่มีปัจจัยเสี่ยงจากราคายางพารา และปาล์มน้ำมันตกต่ำ และการระบาดของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009

การลงทุน

การลงทุนยังอยู่ในภาวะขยายตัวไม่มากเมื่อเทียบกับ 2 ปีที่ผ่านมา ส่วนใหญ่เป็นการก่อสร้างบ้านเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยในพื้นที่นอกเมือง ส่วนพฤติกรรมการซื้อ จะเป็นการซื้อเพื่ออยู่อาศัยมากกว่าการซื้อเพื่อเก็งกำไร ทั้งนี้เนื่องจากการมีปัจจัยบวกที่สนับสนุนได้แก่ อัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับต่ำ และมาตรการของภาครัฐที่ช่วยเหลือผู้บริโภคด้วยการลดค่าธรรมเนียมการจดจำนองและการโอน ส่วนราคาขายมีการปรับเพิ่มขึ้นในบางพื้นที่ประมาณร้อยละ 5 ตามราคาประเมินที่ดินที่สูงขึ้น รวมทั้งเป็นผลต่อเนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของราคาวัสดุก่อสร้าง เช่น ปูนซีเมนต์ และ

เหล็ก เป็นสำคัญ โดยพื้นที่บริเวณรอบที่ตั้งสถานศึกษา เช่น มหาวิทยาลัย ยังคงมีการสร้างบ้านอยู่อาศัย และการลงทุนด้านการก่อสร้าง กลุ่มธุรกิจ บ้านเช่า อพาร์ทเมนท์ และหอพักนักศึกษา

อย่างไรก็ดี จากการออกพันธบัตรรัฐบาลตามโครงการไทยเข้มแข็งซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยสูง ทำให้ประชาชนบางส่วนได้ชะลอการซื้อบ้านและนำเงินไปลงทุนในพันธบัตร ทำให้ยอดจองซื้อบ้านชะลอลงบ้าง

การส่งออก

ปัจจุบันอุตสาหกรรมยางพารา และไม้ยางพารา มีคำสั่งซื้อจากต่างประเทศมากขึ้น ตามการสั่งซื้อจากประเทศจีน ทำให้อุตสาหกรรมยางพาราฟื้นตัว ทั้งนี้ เนื่องจากรัฐบาลจีนได้มีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศด้วยงบประมาณ 7 แสนล้านเหรียญสหรัฐเพื่อให้อุตสาหกรรมต่าง ๆ ในประเทศจีนเดินหน้าต่อไป มีการนำเข้าวัตถุดิบยางพาราจากไทยเพิ่มขึ้น เพื่อก่อให้เกิดการผลิตและการจ้างงาน ทั้งนี้ อุตสาหกรรมยางพาราของไทยต้องพึ่งพาอุตสาหกรรมยางล้อเป็นหลัก

แนวโน้ม ปีหน้าทั้งปีคาดว่าทิศทางการส่งออกยางพารา ไม้ยางพารา และถั่วมีอย่าง จะดีกว่าปีนี้ เนื่องจากความต้องการของลูกค้าในประเทศจีนยังคงมีมาก ทั้งนี้ ปัญหาที่สำคัญของอุตสาหกรรมในภาคใต้ คือ การขาดแคลนแรงงาน วัตถุดิบ อัตราแลกเปลี่ยนที่มีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว และต้นทุนพลังงานที่เพิ่มขึ้น

ทิศทางการส่งออกกุ้งสดและกุ้งแปรรูปเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อน ตลาดส่งออกหลักได้แก่ ญี่ปุ่น สหภาพยุโรป และสหรัฐฯ สัดส่วน

การส่งออกกุ้งสดและกุ้งแปรรูป ประมาณร้อยละ 60.1 ต่อ 39.9 และผลจากภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอยทั่วโลก ทำให้ผู้ประกอบการทำตลาดยากขึ้น เนื่องจากผู้ซื้อมีการต่อรองราคามากขึ้น นอกจากนั้น ผู้ซื้อรายใหญ่ได้มีการกำหนดมาตรฐานของสินค้านำเข้าเข้มงวดขึ้น ทำให้เป็นอุปสรรคในการส่งออกกว่าที่ผ่านมา

การส่งออกปลาหมึกและปลา ยังคงมีปัญหาจากการขาดแคลนวัตถุดิบและจากกฎระเบียบ Catch Certificate ของสหภาพยุโรปที่จะบังคับใช้ในปีหน้า อย่างไรก็ตาม เนื่องจากไทยทำ FTA กับประเทศคู่เจรจาในหลายๆ ประเทศ เช่น อินเดีย เกาหลีใต้ ทำให้มีการนำเข้าวัตถุดิบทดแทน ซึ่งจะทำให้สถานการณ์ส่งออกดีขึ้น ทั้งนี้ สินค้าปลาทูน่ายังคงเป็นสินค้าที่มีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นในตลาดญี่ปุ่น สหภาพยุโรป โดยเฉพาะประเทศสเปน และอิตาลี และตะวันออกกลาง

การคาดการณ์สำหรับการส่งออกสินค้าแช่แข็งในปี 2553 การส่งออกกุ้งเพิ่มขึ้นทั้งปริมาณและมูลค่า สินค้า Value added กุ้งสดมีปริมาณเพิ่มขึ้นในขณะที่ปลาหมึกและปลา ปริมาณลดลงจากปี 2552 โดยมูลค่าส่งออกสกุลเงินดอลลาร์ สรอ. จะไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก

อุปทาน

- **เกษตร** ในไตรมาสที่ 4 ของปีนี้ ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ คือ ยางพาราลดลง เนื่องจากสภาพดินฟ้าอากาศแปรปรวนได้ส่งผลให้ผลผลิตปีนี้มีน้อยลง และคาดว่าทั้งยางพาราและปาล์มน้ำมัน ผลผลิตในปี 2552 มีแนวโน้มลดลงจากปี 2551 โดยราคายางพาราและปาล์มน้ำมัน

เริ่มปรับตัวดีขึ้นจากไตรมาสก่อน ทั้งนี้ ปัจจัยที่ทำให้ราคายางดีขึ้น มาจากการซื้อเพื่อชดเชยสต็อกของผู้ใช้ยางในตลาดโลกที่ลดลงมาก และการเก็งกำไรในสินค้าโภคภัณฑ์ของนักลงทุน รวมถึงผลจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้น ส่วนปาล์มน้ำมันนั้นเกษตรกรสามารถขายผลปาล์มได้ในราคาที่ดีขึ้น เนื่องจากผลผลิตในปีนี้ยังคงไม่เพียงพอกับความต้องการของโรงงาน

ปริมาณผลผลิตกึ่งในปี 2552 เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว ประมาณร้อยละ 20 คาดว่าประมาณ 650,000 ตัน จากเดิมประมาณ 500,000 ตัน ส่งผลให้ราคากึ่งในประเทศลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยปี 2552 เป็นโอกาสในการทำตลาดของกึ่งไทย เนื่องจากเกษตรกรไทยมีศักยภาพในการเลี้ยง ไม่มีปัญหาโรคระบาด ทำให้ ผลผลิตเพิ่มขึ้นมาก แม้จะมีต้นทุนสูงทำให้ไม่มีกำไรมากนักก็ตาม ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลจากอินโดนีเซียและเวียดนามประสบปัญหาโรคระบาดและสภาพอากาศ ทำให้ผลผลิตกึ่งเสียหาย

คาดว่าไตรมาส 1/2553 ผลผลิตกึ่ง จะเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อน โดยคาดการณ์จากปริมาณลูกกึ่งที่จำหน่ายไป และในปี 2553 คาดว่าผลผลิตจะเพิ่มขึ้นต่อเนื่องซึ่งอาจทำให้ราคากึ่งตกต่ำ จนทำให้ภาครัฐต้องเข้ามาดูแลด้วยการรับจำนำต่อไป

- **อุตสาหกรรม** ปัจจุบันอุตสาหกรรมยางพาราของไทยดีขึ้น ผลผลิตยางพาราที่ใช้แปรรูปของอุตสาหกรรมยางพารายังคงทรงตัวอยู่ที่ประมาณ 3.2 ล้านเมตริกตันต่อปี เนื่องจากพื้นที่ปลูกยางพาราของประเทศไทยมีจำกัด ปัจจุบันปริมาณยางที่ผลิตได้ในภาคเหนือและอีสานเป็นเพียงการชดเชยการลดลงของอุทานในภาคใต้ที่ได้เปลี่ยนพื้นที่บางส่วนไปปลูกปาล์มน้ำมันแทนการปลูกยาง อุตสาหกรรมใช้อัตรากำลังการผลิต

เพียงร้อยละ 40-50 เนื่องจากไม่สามารถนำเข้าวัตถุดิบยางพาราได้จึงต้องพึ่งพาวัตถุดิบในประเทศเป็นหลัก

อุตสาหกรรมไม้ยางพาราปรับตัวดีขึ้นมาก หลังจากที่ดินปี 2552 มีปัญหาเรื่องการส่งออก เนื่องจากตลาดได้ชะลอการสั่งซื้อ แต่ปัจจุบันความต้องการเพิ่มขึ้นมากจากปัจจัยบวกเกี่ยวกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศต่าง ๆ โดยเฉพาะประเทศจีน ทั้งนี้ ตลาดเฟอร์นิเจอร์ไม้ใหญ่ที่สุดของโลก คือ ประเทศสหรัฐอเมริกา รองลงมาประเทศญี่ปุ่น และสหภาพยุโรป

อุตสาหกรรมถลุงมือยาง ราคาวัตถุดิบเคลื่อนไหวอยู่ในระดับที่ผู้ประกอบการสามารถควบคุมต้นทุนได้ การส่งออกยังคงสดใส แต่มีปัญหาเรื่องต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้นจนผู้ประกอบการต้องปรับเปลี่ยนมาใช้เชื้อเพลิงทางเลือก คือ ถ่านหินซึ่งมีต้นทุนที่ถูกกว่า

การท่องเที่ยว

ภาวะการท่องเที่ยวฝืดอ่าวไทย ในไตรมาส 4 ปี 2552 ปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงต้นปี-ไตรมาส 3 ที่ช่วงดังกล่าวสถานการณ์การท่องเที่ยวได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจโลกและปัญหาความไม่สงบทางการเมืองภายในประเทศ เป็นผลให้นักท่องเที่ยวจากยุโรปมาที่ขายน้อยลงรวมทั้งนักท่องเที่ยวได้ปรับพฤติกรรมจากเดิมที่พักโรงแรมในระดับราคาสูงมาเป็นการพักโรงแรมระดับกลางมากขึ้น และลดระยะเวลาการพักผ่อน มีการใช้จ่ายน้อยลง ส่งผลให้รายได้จากการท่องเที่ยวลดลง ทำให้ผู้ประกอบการต้องเร่งทำตลาดเชิงรุกมากขึ้น โดยเน้นการขยายตลาดใหม่

ในแถบเอเชีย ได้แก่ อินเดีย และจีน ในภาพรวมปี 2552 นักท่องเที่ยวที่มาจากจังหวัดสุราษฎร์ธานี คาดว่า ลดลงจากปีก่อนประมาณร้อยละ 10 – 20

ส่วนภาวะการท่องเที่ยวทางฝั่งอันดามัน ซึ่งปี 2550 เป็นปีที่ภาวะการท่องเที่ยวดีมากหลังจากเหตุการณ์สึนามิ เมื่อปี 2547 จนกระทั่งสามารถรักษาระดับอัตราการเข้าพักไว้ได้ในอัตราเฉลี่ยร้อยละ 80-90 แต่เมื่อถึงเดือนสิงหาคม 2551 ก็เริ่มเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง จนกระทั่งมีการปิดสนามบินภูเก็ตในเดือนกันยายน 2551 เป็นต้นมา จากอัตราการเข้าพักเฉลี่ยที่เคยอยู่ในระดับร้อยละ 80-90 ก็ลดลงเหลือร้อยละ 30-35 แต่ในไตรมาส 4 /2552 เริ่มดีขึ้นกว่าไตรมาสก่อนแต่ไม่มากนัก เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจของประเทศนักท่องเที่ยวหลัก ได้แก่ ยุโรป รัสเซีย และเยอรมนี ยังไม่ฟื้นตัวจากเศรษฐกิจตกต่ำ ปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวชาวออสเตรเลียเป็นตลาดหลัก ทดแทนกลุ่มยุโรป สแกนดิเนเวีย ในขณะที่ต้องขาดตลาดในระยะสั้น ได้แก่ จีน และตะวันออกกลางเพิ่มขึ้น

แนวโน้ม ภาวะการท่องเที่ยวปี 2553 คาดว่า จะดีขึ้น เนื่องจากวิกฤติเศรษฐกิจโลกเริ่มฟื้นตัว ประกอบกับนักท่องเที่ยวที่เคยมาเที่ยวส่วนหนึ่งมีความอดอันจากการที่ไม่ได้เข้ามาเที่ยวระยะเวลาหนึ่ง ก็จะทำให้มีความต้องการที่อยากจะมาเที่ยวมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ขอดการจองล่วงหน้ายังมีไม่มาก ซึ่งส่วนหนึ่งสาเหตุมาจากการเปลี่ยนพฤติกรรมการจองล่วงหน้าจากระยะยาวเป็นระยะสั้นแทน

อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์ความไม่สงบ ยังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวของไทย เนื่องจากนักท่องเที่ยวจะเลือก

ตลาดที่มีความปลอดภัยมาเป็นอันดับแรก และเลือกค่าใช้จ่ายต่ำกว่าเป็นอันดับรองลงมา

ต้นทุน ราคาสินค้า และสัดส่วนผลกำไร

ต้นทุนของผู้ประกอบการโดยเฉพาะยางพาราและปาล์มน้ำมันในไตรมาสที่สูงกว่าปีที่แล้ว แต่ผู้ประกอบการสามารถบริหารจัดการต้นทุนได้เนื่องจากยังมีคำสั่งซื้อจากต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่แตกต่างจากไตรมาสที่ 4/2551 ที่ไม่มีคำสั่งซื้อจากต่างประเทศ เนื่องจากเกิดจากปัญหาภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ ตลาดต่างประเทศหยุดการสั่งซื้อผู้ส่งออกไม่สามารถส่งออกได้ จึงส่งผลให้ราคายางพาราและปาล์มน้ำมันในช่วงดังกล่าวมีราคาลดลงมาก

ส่วนราคากุ้งในประเทศลดลง จากผลผลิตกุ้งที่ออกสู่ตลาดมากกว่าปีก่อนกดดันให้ราคากุ้งที่เป็นวัตถุดิบเพื่อส่งออกมีราคาลดลง ส่วนต้นทุนด้านพลังงานและแรงงานมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

แรงงาน และภาวะการจ้างงาน

สถานการณ์การจ้างงานยังอยู่ในภาวะที่ตึงตัว อุตสาหกรรมในภาคใต้มีปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ทำให้ไม่สามารถผลิตสินค้าเพิ่มได้ตามคำสั่งซื้อของลูกค้า มีการแย่งแรงงานที่เป็นคนไทยกันเองในระหว่างอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น โรงงานไม้ยางพารา อาหารแช่แข็ง เป็นต้น ทำให้ต้องอาศัยแรงงานต่างด้าวทดแทนและจากการที่ภาครัฐต้องการให้แรงงานต่างด้าวที่ต้องการทำงานในไทย ต้องพิสูจน์สัญชาติเพื่อขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวนั้น คาดว่าแรงงานพม่าจะลาออกบางส่วน เนื่องจาก

เกรงว่าจะมีค่าใช้จ่ายสูง และอาจถูกเรียกเก็บภาษีเพิ่มขึ้นในประเทศของตน ในขณะที่แรงงานต่างด้าวบางกลุ่มไม่สามารถระบุสัญชาติได้เนื่องจากเป็นชนกลุ่มน้อย ทำให้การขาดแคลนแรงงานในภาคอุตสาหกรรมในภาคใต้ยังคงเป็นปัญหาต่อไป สำหรับภาคธุรกิจนั้น ส่วนใหญ่ยังไม่มียุทธศาสตร์นโยบายปลดคนงาน เนื่องจากยังคงต้องการแรงงานที่มีทักษะและฝีมือ และได้มีการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

การเงิน

ปริมาณเงินฝากมีแนวโน้มลดลง เนื่องจากผู้ฝากส่วนหนึ่งได้เปลี่ยนไปลงทุนผลิตภัณฑ์ที่ให้ผลตอบแทนที่ดีกว่า เช่น พันธบัตรต่าง ๆ ประกอบกับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากในปัจจุบันไม่สามารถดึงดูดให้ลูกค้าออมเงินในรูปเงินฝากเพิ่มขึ้นได้ แม้ว่าสถาบันการเงินจะออกผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อกระตุ้นการออมแล้วก็ตาม

ส่วนปริมาณสินเชื่อ มีแนวโน้มทรงตัว โดยสินเชื่อธุรกิจเช่าซื้อลดลง ขณะที่สินเชื่อที่อยู่อาศัยปรับตัวดีขึ้น อย่างไรก็ตาม เงินใจและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ในการให้สินเชื่อของธนาคารได้มีความเข้มงวดเพิ่มขึ้น เนื่องจากยังกังวลเรื่องหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ ซึ่งเป็นปัจจัยที่ทำให้การขยายสินเชื่อค่อนข้างน้อยและล่าช้า ทำให้ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมยังคงมีปัญหาลูกหนี้เข้าถึงสินเชื่อ

ส่วนเศรษฐกิจภาค สำนักงานภาคใต้

ธันวาคม 2552